



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๑๘๓๒-๕

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๒/๑๗๒๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ข้าพเจ้า นายสุรชัย ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ขอส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน PDCA และสรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรชัย ศรีใส)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

กมว

๑ / นี๋ สร

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

วันที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน	ปริมาณ	หน่วย	งาน	ผลดำเนินงาน	อ้างอิง	ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
1							
2	จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเมิน 1/2558	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3	ลาพักผ่อน						
4							
5	จัดทำแบบบิกค่าเล่าเรียนบุตร	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	จัดทำหนังสือสัญญาเช่าเงินค่าเล่าเรียนบุตร	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	แก้ไข/ส่ง/โหลดไฟล์ กรมการตรวจประเมิน 1/2558	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
6	กรรมการตรวจเพิ่มประเมิน 1/2558	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7							
8							
9	กรรมการตรวจเพิ่มประเมิน 1/2558	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
10	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
11	ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิทยบริการ	1	ครั้ง	งานพัฒนา	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
12	สืบค้นข้อมูลการอบรม e-pub	1	ครั้ง	งานพัฒนา	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
13	ร่วมประชุมกรรมการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับ	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	จัดเตรียมแผนสรุปภาระงานฝ่ายเทคโนโลยี	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
14							

15													
16	ประชุมฝ่ายเทคโนโลยี			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			เสร็จเรียบร้อย			
	บริการข้อมูลสภาพอากาศของปริญญาบัตร อ.ศรีประไพ			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน			1	ครั้ง		งานพัฒนา			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
17	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน (fmailis)			1	ครั้ง		งานพัฒนา			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	จัดทำสรุปวิธีการประเมินรอบใหม่ฝ่ายเทคโนโลยี			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
18	ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นการจัดทำข้อตกลงแบบใหม่			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			เสร็จเรียบร้อย			
	ร่วมประชุมนักกีฬาเบดมินตัน			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			เสร็จเรียบร้อย			
19	แก้ไขข้อตกลง 2/2558			1	ครั้ง		งานหลัก			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
20	จัดเตรียมงานมอบหมายบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
21													
22													
23	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน			1	ครั้ง		งานพัฒนา			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
24	ร่วมประเมินค่างานในตำแหน่งบุคลากรสำนักวิทย			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
	ตรวจคู่มือบุคลากรสำนักวิทยบริการ			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
25	ตรวจคู่มือบุคลากรสำนักวิทยบริการ			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
26	สืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์วิจัยสถาบัน			1	ครั้ง		งานพัฒนา			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	จัดแบบมอบหมายงานเชิงพัฒนาบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
27	ประชุมฝ่ายเทคโนโลยี			1	ครั้ง		งานหลัก			เสร็จเรียบร้อย			
28													
29													
30	ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นการจัดทำข้อตกลงแบบใหม่			1	ครั้ง		งานอื่นๆ			เสร็จเรียบร้อย			

	รวมประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งบุคลากรสำนักฯ	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย	
31	วางแผนการมอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีฯ	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย	



(นายสรชัย ศรีใส)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PDCA เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน (CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๑	บันทึกภาพนิ่งบุคคล กิจกรรมอื่นๆ	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินการ	-	-
๒	โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพ/พิมพ์ปก/สำเนา CD/DVD ภาพนิ่ง	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินงาน ๑ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
๓	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่งเพื่อการสืบค้น	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๔	ร่วมติดตั้ง UBU CATV /CCTV	ร่วมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ CCTV	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๕	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการรายเดือน/PDCA	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานและ PDCA ทุกเดือน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมและ กุมภาพันธ์ PDCA และสรุป	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/PDCA/สรุป ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	-
๖	โครงการร่วมประชุมประจำเดือนในฝ่ายๆ	มีการประชุมทุกเดือน	มีการดำเนินงาน ๒ ครั้ง	ร่วมประชุมรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้อง	-
๗	โครงการอบรม ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง	มีการอบรม ประชุมตามวาระที่กำหนด	มีการดำเนินงาน ๙ ครั้ง	เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด	-
๘	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการเชิงประจักษ์	มีการเข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง	เข้าร่วมกิจกรรม ๑ ครั้ง ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน PDCA ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘	๘ งาน/หัวข้อ
ผลการดำเนินงานตามแผนเดือนมีนาคม ๒๕๕๘	๕ งาน/หัวข้อ
คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๕

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยภาพนิ่ง

ชื่อ นายสุรชัย ศรีโต ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	บันทึกภาพติดบัตร/กิจกรรม	0	ภาพ	
2	รวมติดตั้ง CCTV	0	ครั้ง	
3	บริการข้อมูลภาพ	1	ครั้ง	
4	ช่วยเหลือเรื่องการเรียนการสอน	0	เรื่อง	
5	จัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่ง	0	ครั้ง	
6	สืบค้นข้อมูลวิจัยสถาบัน	7	ครั้ง	
7	อื่นๆ (ระบุ)			
	1. ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสำนักวิทยบริการ	2	ครั้ง	
	2. ร่วมประชุมผู้บริหารพบบุคลากร	1	ครั้ง	
	3. กรรมการตรวจคู่มือบุคลากรสำนักวิทยบริการ	2	ครั้ง	
	4. ร่วมประชุมฝ่ายเทคโนโลยี	2	ครั้ง	
	5. กรรมการตรวจแฟ้มประเมิน	2	วัน	
	6. ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงสำนักฯ	2	ครั้ง	
	7. จัดทำแบบเบิกค่ารักษาพยาบาล/สัญญาเอ็มเจ	2	เรื่อง	
	8. จัดทำแบบมอบหมายงานเชิงพัฒนาบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี	2	ครั้ง	
	9. วางแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี	1	ครั้ง	
	10. ประชุมนักกีฬามินิตินมมหาวิทยาลัยอุบลฯ	1	ครั้ง	
	11. รวบรวม/สแกน/จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการประเมิน ๑/๒๕๕๘	1	ครั้ง	